

บทอ่าน เรื่อง เด็กดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วรรณคดีตอนสะท้อนคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง รู้ดีเครื่องหมายวรรณคดีตอน (๒)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เด็กดี

เมื่อครูกิตติเดินเข้าห้องเรียน เห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบเตรียมสมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียน

เวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียน ยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจ ไม่พูดคุยกันแอบกินขนม ทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านส่งครูโดยไม่ต้องเตือน

เด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อตนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดี มีเงินเลี้ยงพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุข

นอกห้องเรียนละ เด็ก ๆ ทำอะไรกันบ้าง

“แม่จ่าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มป่อยแป๊บเดียวนะแม่นะ เดี่ยวกลับมา” น้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ยกนอกบ้าน น้ำใสไม่ยอมให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหน น้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ เช่น ล้างจาน พับผ้า ถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไรน้ำใสจะทำทันที

เด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัว กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ทำให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเพราะตนเอง ญาติและเพื่อนกำลังเดินทางไปที่ริมตลิ่งเพื่อเล่นฟุตบอล เด็ก ๆ เห็นต้นไม้ข้างทางที่เพิ่งปลูกเอนล้มลงคงเป็นเพราะถูกลมพัดแรง จึงช่วยกันหาไม้ค้ำต้นไม้ให้ตรง ต้นไม้จะได้มีชีวิตให้ความร่มรื่น ลดภาวะโลกร้อน

เด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อชุมชนช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติของส่วนรวม เพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและสวยงาม พี่ส้มป่อย โหม่ง และน้องข้าวเม่า กำลังเดินกลับบ้านพบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งหล่นอยู่ พี่ส้มป่อยหยิบมาเปิดดู

“โอ้โฮ ! เงินตั้งพันแน่ะ ของใครนะ” โหม่งพูดเสียงดัง
“นั่นนะสิของใครก็ไม่รู้” พี่สัมป่อยพูดเอาไปให้ลุงกำนันหาเจ้าของเงิน
กันดีกว่า

“ดีค่ะ ๆ ” น้องข้าวเมาเป็นด้วย

เด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
คุณนั่น ! คุณนั่น ! กำลังจะมีอะไรเกิดขึ้น

น้องผู้ชาย ป.๒ กลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางขวาของตึก ขณะที่พี่ป.๓
กลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางซ้าย ทั้งสองกลุ่มเดินคุยกันเล่นกันหัวเราะ
กันอย่างสนุกสนานพอเลี้ยวมุมตึกทั้งกลุ่มพี่ และกลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจน
หกล้มแต่ไม่มีใครโกรธใคร ต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้น

เด็กดีต้องมีเหตุผลรู้จักการให้อภัยความรักใคร่สามัคคีกัน

ถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและทำสิ่งที่ดี ๆ ให้แก่
ประเทศชาติ

หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒. หน้า ๑๗๘. ของกระทรวงศึกษาธิการ

